



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตรวจเยี่ยมชุมชนริมคลอง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยริมคลอง เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร พลโท กมล สุวภาพ นายศิริชัย ไม้งาม นายกษิต์เดชชนทัต เดชขุนทด นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา นายอักรินทร์ เลิศกิจชัยศิริ นายสุวัช สิงห์พันธุ์ และนางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ เยี่ยมชมการรื้อย้ายชุมชนและตรวจสภาพชุมชนรูกำลำริมคลอง พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพลากร วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวต้อนรับ และนายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยริมคลอง กล่าวรายงานและแนะนำการดำเนินงานของศูนย์เนื่องจากคลองต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครได้รับการบูรณาการเป็นอย่างมาก มีการก่อสร้างที่รูกำลำคลอง ทำให้เกิดผลกระทบ ทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิตที่แย่มาก สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและสิ่งผิดกฎหมายซึ่งทางศูนย์ฯ มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง คือ คีนคลองให้สาธารณะ เป็นทางจักรยาน และมีที่ออกกำลังกาย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างทางเลือกที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม พัฒนามากกว่าคำว่าบ้าน สวัสดิการสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพ และรายได้ชุมชน ใช้ประโยชน์จากคลอง การสัญจรทางน้ำ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า และระบบระบายน้ำจากกรุงเทพมหานคร ต้องมีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีรูปแบบการแก้ปัญหา คือ ๑. คลองหลวงโมเดล คือ จัดที่อยู่อาศัยใหม่บนที่ดินรัฐ โดยการจัดการโดยสหกรณ์ หรือย้ายไปอยู่การเคหะ ๒. เปรมประชากรและคลองลาดพร้าวโมเดล คือ ปรับปรุงในที่ดิน โดยการขยับจากคลองย้ายไปอยู่การเคหะ ย้ายสร้างชุมชนใหม่ในที่ดินใหม่ ชุมชนดำเนินการซื้อ/เช่าที่ดิน โดยสหกรณ์ ใช้มาตรการรับดูแลคนที่เห็นด้วยและให้ความร่วมมือในการพัฒนาหรือมาตรการอื่นที่เหมาะสมตามสถานการณ์

นายอลงกรณ์ พลบุตร ได้กล่าวกับทางผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในครั้งนี้ว่าภารกิจหน้าที่ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ นั้น สปท. มีความจริงใจในการปฏิรูปประเทศ โดยปราศจากการเมืองแอบแฝง สิ่งที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการมา ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และขอเป็นกำลังใจให้ดำเนินการได้สำเร็จ สิ่งที่ศูนย์ฯ ดำเนินการถือเป็นตัวอย่างที่ดี ควรยกให้เป็น Thailand Model ถือเป็นกรอบความคิดใหม่ๆ ในการปฏิรูปประเทศ โดยการใช้แนวทางประชารัฐ ซึ่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและเชื่อในพลังพลเมือง การปฏิรูปประเทศจะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน พลังพลเมืองและพลังชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปประเทศสำเร็จและเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ยังยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับชุมชน เพื่อทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศและของชุมชน

จากนั้น พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือของประชาชนทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งฝากถึงเรื่องการจัดการที่อยู่อาศัยให้ค้ำประกันเรื่องน้ำท่วมด้วย ควรปลูกแบบยกพื้นสูง เพื่อป้องกันเรื่องดังกล่าว

---